

Số: 10./BC-QPN

Tiền Giang, ngày 15 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng Quý 3 và phương hướng, nhiệm vụ Quý 4 năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh Tiền Giang về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021 và Kế hoạch số 01/QPN-KH ngày 17/3/2021, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang (Quỹ MOM) báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng như sau:

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống tham nhũng. Trong Quý 3/2021, do ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh nên Quỹ MOM không thể tập hợp NLD để tập huấn, giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến phòng, chống tham nhũng nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của NLD trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo kế hoạch đã đề ra. Do đó, Ban điều hành Quỹ MOM tổ chức họp (Online) chỉ đạo các Trưởng Phòng ban, Trưởng nhóm tín dụng các Điểm giao dịch tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến bằng hình thức họp (Online) triển khai cho tất cả NLD trực thuộc quản lý các nội dung liên quan pháp luật phòng, chống tham nhũng, lãng phí như: Bộ quy tắc ứng xử, Sổ tay văn hóa, Quy chế lao động của Quỹ MOM và các Quy định, Quy trình, Văn bản hướng dẫn, v.v... phải công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng. Toàn thể NLD của Quỹ MOM tham dự, ký xác nhận đã được tuyên truyền, phổ biến các văn bản nêu trên và cam kết, chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của Cán bộ quản lý, Người lao động đối với công tác phòng, chống tham nhũng tại Quỹ MOM.

2. Công tác rà soát, ban hành văn bản triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh Tiền Giang về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 và Kế hoạch số 01/QPN-KH ngày 17/3/2021 của Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang, Ban Giám đốc Quỹ MOM đã đưa vào kế hoạch công việc xây

dụng quy định về kiểm soát xung đột lợi ích; quy định về trách nhiệm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng; Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Giám đốc tách ra từ Quy chế làm việc của Quỹ MOM, dự thảo Quy chế, quy định này sẽ được phê duyệt ban hành trong Quý 4/2021 và triển khai thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống Quỹ MOM. Đồng thời, chỉ đạo Trưởng các Phòng ban/Điểm giao dịch trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai đến tận Cán bộ quản lý và Người lao động đang làm việc tại Quỹ MOM.

Trong kỳ báo cáo, Quỹ MOM không có trường hợp bị phản ánh về tham nhũng hay gây những phiền hà trong quá trình hoạt động.

3. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng.

Lãnh đạo Quỹ MOM tiếp tục chỉ đạo các phòng ban/điểm giao dịch trực thuộc thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng; Trưởng phòng ban/điểm giao dịch thường xuyên kiểm tra, tự kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ, kế hoạch công việc, chỉ tiêu được giao trong năm 2021, không để xảy ra tình trạng trì trệ, thiếu công khai, minh bạch, tiêu cực trong giải quyết hồ sơ, thủ tục vay vốn cho khách hàng và chịu trách nhiệm nếu có Người lao động thuộc quyền quản lý có hành vi những nhiều, tắc trách, gây phiền hà cho đối tác và khách hàng.

Người lao động của Quỹ MOM luôn tuân thủ mọi quy định, quy trình nghiệp vụ đã ban hành; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, sở tay văn hóa, xác định rõ những việc phải làm hoặc không được làm giúp NLD Quỹ MOM nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm có thái độ lịch sự, thân thiện, tận tình hướng dẫn đối với các đối tác và khách hàng đến liên hệ công tác.

Quỹ MOM thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong hoạt động của Quỹ, trong quý Quỹ MOM đã hoàn thiện trang thông tin điện tử và đường Link: http://mom.com.vn/?page_id=2014 để công khai, minh bạch các văn bản theo đúng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

4. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng.

Trong quý, Quỹ MOM không có trường hợp vi phạm về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cũng như chưa nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo tham nhũng của các đơn vị, doanh nghiệp và khách hàng có liên quan đến Người lao động.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG QUÝ 4 NĂM 2021.

1. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 13/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Kế hoạch số 01/QPN-KH ngày 17/3/2021 của Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang.

2. Tiếp tục động viên, nhắc nhở Người lao động trong Quỹ MOM thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các văn bản của TW cũng như địa phương có liên quan đến việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các giải pháp

phòng, chống tham nhũng; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại Quỹ MOM.

3. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện quy định về kiểm soát xung đột lợi ích; quy định về trách nhiệm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng.

4. Tiếp tục thực hiện công khai trong hoạt động giải quyết công việc cơ quan, thực hiện tốt quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc; công khai việc quản lý sử dụng chi phí theo định kỳ, v.v... thực hiện tốt việc tiết kiệm điện, nước, điện thoại, nhiên liệu, văn phòng phẩm, chi phí không cần thiết, v.v... trong hoạt động của Quỹ MOM.

5. Xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống, tinh thần và thái độ phục vụ cho toàn thể Người lao động tại Quỹ MOM, cũng như trong thực hiện các nhiệm vụ tại Quỹ MOM. Lãnh đạo của Quỹ MOM tiên phong gương mẫu và kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, các vụ việc liên quan đến tham nhũng.

6. Hàng quý triển khai kế hoạch, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống tham nhũng phù hợp với tình hình hoạt động thực tế tại Quỹ MOM. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát và theo dõi kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và một số quy định của Quỹ MOM đã ban hành; thực hiện tốt công tác tổng kết, sơ kết, báo cáo liên quan đến hoạt động phòng, chống tham nhũng.

III. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT.

- Khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt, Thanh tra tỉnh tiếp tục duy trì mở các lớp tập huấn ngắn hạn về nghiệp vụ thanh tra phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, người lao động làm công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tại các đơn vị để có điều kiện trao đổi nghiệp vụ, cập nhật thêm kiến thức, những thông tin bổ ích để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng Quý 3 năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng Quý 4 năm 2021 trong lĩnh vực hoạt động của Quỹ MOM. Quỹ MOM báo cáo Thanh tra tỉnh để biết và chỉ đạo thực hiện.

Nơi nhận:

- TTNN tỉnh (để báo cáo);
- Lưu: VT



Trần Thị Thanh Thụy